

สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

คำนิยาม

ไวรัสโคโรนา	หมายถึง	กลุ่มไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยเป็นไข้สูงได้แก่ Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) และ novel coronavirus (2019-nCoV) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการคือ โควิด-19 (COVID-19)
ผู้ป่วยใน	หมายถึง	ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
โรงพยาบาล	หมายถึง	สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดกาารให้บริการที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาล เวชกรรม	หมายถึง	สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
ความจำเป็นทาง การแพทย์	หมายถึง	การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้ (1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคและการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของสมาชิกผู้เอาประกันภัย (2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน (3) ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อความสะดวกของสมาชิกผู้เอาประกันภัย หรือของครอบครัวสมาชิกผู้เอาประกันภัย หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ (4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของสมาชิกผู้เอาประกันภัยนั้นๆ

1. ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนา

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกผู้เอาประกันภัยมีอาการความผิดปกติของร่างกายซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทว่าเป็นผลจากไวรัสโคโรนาจนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเป็นทาง

การแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจำนวน 3,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในในห้องพักผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี